

## พิธีรับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖



รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายวันชัย วราวิทย์) รับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ จัดโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ณ โรงแรมเซ็นทารา

บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีศูนย์ราชการสะดวกของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศผ่านการรับรองมาตรฐาน GECC ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๖๐๕ ศูนย์ จากจำนวนที่ยื่นใบสมัครทั้งหมด ๒,๐๘๑ ศูนย์ โดยมีศูนย์บริการประชาชนของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒ ศูนย์ ได้แก่

**ระดับก้าวหน้า (สี่เงิน ผลคะแนนระหว่าง ๘๐-๘๙ คะแนน) จำนวน ๓ ศูนย์** ได้แก่ ศูนย์บริการประชาชนของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และนครสวรรค์

**ระดับพื้นฐาน (สี่ฟ้า ผลคะแนนระหว่าง ๗๐-๗๙ คะแนน) จำนวน ๙ ศูนย์** ได้แก่ ศูนย์บริการประชาชนของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ กำแพงเพชร ตรัง น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน ยะลา สตูล และอุดรธานี

## การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงพาณิชย์ (ค.ต.ป. พณ.) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ และครั้งที่ ๙/๒๕๖๖



ค.ต.ป. ประจำกระทรวงพาณิชย์ (ค.ต.ป. พณ.) ได้จัดการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีนางมาลี โชคล้ำเลิศ เป็นประธาน เพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบและประเมินผล

ภายใต้ประเด็นที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.) กำหนด คือ ประเด็น “การบริหารสินทรัพย์ของส่วนราชการ” ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบฯ เบื้องต้น พบว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ส่วนใหญ่ไม่มีสินทรัพย์ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างแล้วแต่ไม่มีการใช้งานตามวัตถุประสงค์ หรือมีการใช้งานตามวัตถุประสงค์แต่ยังไม่มีการขอยกครองบำรุงรักษา โดยจะนำผลการตรวจสอบฯ มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ฉบับสมบูรณ์ ต่อไป

นอกจากนี้ ค.ต.ป. พณ. ได้จัดประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ที่คัดเลือกมาติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล รอบ ๑๒ เดือน และจัดทำรายงานการตรวจสอบและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับสมบูรณ์) รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ตามรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์

### SMART MOC :

“เชี่ยวชาญการค้า ก้าวหน้านวัตกรรม เป็นธรรมโปร่งใส ใส่ใจประชาชน”

## พิธีรับมอบโล่รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖



หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ) รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดโดย สำนักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ห้อง Grand Diamond Ballroom ชั้น ๒ อาคารอิมแพคฟอรัม เมืองทองธานี โดยมีศาสตราจารย์

กิตติคุณ ดร. วิษณุ เครืองาม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล และมีนายไมตรี อินทุสุต กรรมการพัฒนาระบบบริหาร ของสำนักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้แทนมอบรางวัล ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภท การพัฒนาการบริการ ระดับดี จากผลงาน “ระบบบริการกิจกรรมและฐานข้อมูล Big Data ผู้รับบริการกระทรวงพาณิชย์ (MOC Event Platform)” ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นางสาวเดือนเพ็ญ กรองมาลัย) เข้าร่วมรับรางวัลฯ ด้วย

## การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



ประธาน (นางมาลี โชคล้ำเลิศ) และ กรรมการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และกลุ่มตรวจสอบภายใน ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและ

ประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จัดโดยสำนักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมี รองศาสตราจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ เป็นประธาน ซึ่งได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการการตรวจสอบและประเมินผลร่วมกันระหว่าง อ.ค.ต.ป. คณะต่างๆ และ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง ในลักษณะห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพื่อให้ได้ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ และส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้า (Early Warning) เสนอต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาเกี่ยวกับประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลตามห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) โดยประธาน อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ ๑-๗ และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด จำนวน ๘ ประเด็น โดยมีประเด็นที่มอบหมายให้ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงพาณิชย์ ร่วมตรวจสอบ จำนวน ๓ ประเด็น ได้แก่ (๑) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (๒) การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กลง และเศรษฐกิจฐานราก และ (๓) การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์

ในโอกาสนี้ประธานกรรมการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงพาณิชย์ ได้ให้ข้อสังเกตด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวว่า นักท่องเที่ยวจะมีการซื้อสินค้าและบริการด้วย ดังนั้น ควรให้ความสำคัญกับการรักษามาตรฐานของสินค้าและบริการ โดยยกตัวอย่างสินค้าที่สร้างรายได้เข้าประเทศสูงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ คือ สินค้าอัญมณี ซึ่งพบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอัญมณีที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่มีใบรับรองมาตรฐานจากห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ซึ่งในปัจจุบันไทยยังไม่มีกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีฯ ดังนั้น จึงควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ซึ่งประธาน (รองศาสตราจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ) ได้มอบหมายให้ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงอุตสาหกรรม รับไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

**การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ**



กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในองค์ประกอบที่ ๒ การประเมิน

ศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) จัดโดยสำนักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีนางสาวสุร้งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานการประชุม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดให้การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) มีน้ำหนักที่ร้อยละ ๓๐ ประกอบด้วย ตัวชี้วัด ๒ กลุ่ม คือ

- ๑) การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล แบ่งเป็น ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่
  - (๑) การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงหรือให้บริการ (e-Service)
  - (๒) การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitize Data) ทั้งข้อมูลที่ใช้ภายในหน่วยงาน และข้อมูลที่จะเผยแพร่สู่หน่วยงานภายนอก/สาธารณะ เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ซึ่งทั้ง ๒ ตัวชี้วัดข้างต้น เป็นตัวชี้วัดเฉพาะที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดให้แต่ละหน่วยงาน
  - (๓) การปรับเปลี่ยนหน่วยงานไปสู่ความเป็นดิจิทัล (Digital Transformation) เป็นตัวชี้วัดบังคับของทุกหน่วยงาน

๒) การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA 4.0) ซึ่งพิจารณาจากความสามารถในการพัฒนาการดำเนินงานขององค์กร เพื่อยกระดับผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA 4.0) ของหน่วยงานที่ประเมินโดยสำนักงาน ก.พ.ร. เป็นตัวชี้วัดบังคับของทุกหน่วยงาน

**การให้คำปรึกษาการจัดทำตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**



กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และผู้แทนกรมต่างๆ ในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมการจัดคลินิกให้คำปรึกษาสำหรับการจัดทำตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จัดโดยสำนักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โดยทุกกรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ได้นำเสนอร่างตัวชี้วัด ระดับกรม ให้สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณา พร้อมทั้งขอรับคำปรึกษาและข้อคิดเห็นจากสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อใช้ในการจัดทำตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระดับกรมของแต่ละกรมต่อไป

**การประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ หมวด ๑ ด้านการนำองค์การ และหมวด ๒ ด้านการปฏิบัติการ ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**



กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๑ ด้านการนำองค์การ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมพิพิธสมบัติ และหมวด ๒ ด้านการปฏิบัติการ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีผู้อำนวยการ และผู้แทนกอง/ศูนย์/กลุ่ม จากทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมการประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ หมวด ๑ และหมวด ๒ ตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด

SMART MOC :

**“เชี่ยวชาญการค้า ก้าวหน้านวัตกรรม เป็นธรรมโปร่งใส ใส่ใจประชาชน”**